

SKE - จะเก็งกำไร ก็ต้องเลือก(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... วันนี้ เอาหุ้นใหม่ ๆ เล็ก ๆ มาลองศึกษาความน่าจะเป็นในทางเทคนิคกันหน่อย

แม้ว่าจริง ๆ แล้ว สัญญาณของการขึ้น ยังไม่ยืนยัน แต่นั่นแหละ เป็นอีกหนึ่งแขนงของการจังกัดหุ้น หากหุ้นเพื่อจะได้ไม่ซ้ำเกินไป... ซึ่งถ้าไม่ขึ้น ก็ไม่เก็ง หรือ ถ้าจะอ่อนตัว ราคาตรงไหนที่น่าสนใจแต่ถ้าไม่ได้เรื่องนะก็จะได้ว่า ต้องเปลี่ยนต้องปรับเครื่องมืออะไรยังไง... เรื่องราวต่างๆ ในการใช้ปัจจัยทางเทคนิค ที่จะดูหุ้นมีหลากหลายรูปแบบ หลายหลายเครื่องมือ ถ้าหากเรามองว่า การเก็งกำไรแบบไหน ที่เข้ากับตัวเราได้ นั่นเครื่องมือทางเทคนิค ก็จะถูกนำมาใช้ให้เข้ากับอย่างมีประสิทธิภาพ... โครงการ UTRADE UTEAM ที่จัดขึ้นก็เพื่อมือใหม่หัดลงทุน หรือ มือเก่าๆ ที่ต้องการความรู้เรื่องปัจจัยทางเทคนิค และเพิ่มเติมปัจจัยทางพื้นฐานเพียงแต่ท่านต้องรู้ตัวท่านเองก่อนให้ได้ว่า เป็นนักลงทุนแบบไหน ทัศนคติการลงทุนหรือเก็งกำไรอย่างไร... ท่านก็จะเลือกเข้า โครงการได้ถูกต้องตามสายที่ท่านถนัด ในเรื่องของการใช้ปัจจัยทางเทคนิค มีทั้งรูปแบบ “เล่นให้รอด และ เก็งให้รวย” ... การอยู่ในสายเทคนิค จึงอาจจะมีภาระนั้น Workshop มากขึ้นมาหน่อยเรียกว่า จะเอาให้รอดก่อน แล้วค่อยไปเข้าขั้นหวังให้รวยนั้น มันก็ไม่ใช่ง่ายๆ มันต้องมีการฝึกฝนมากๆ และฝึกอ่านฝึกดู ฝึกสังเกต อยู่ตลอดเวลา... ความเข้มข้นในสายนี้ของโครงการ UTRADE UTEAM นั้น จึงจะเข้าขั้นการฝึกฝน หลังจากที่เราเรียนรู้ในเบื้องต้นกันมาก่อนแล้ว... อย่างรอดให้ทุกอย่างพร้อม แล้วจึงเริ่มเรียน ควรจะเริ่มเรียน เพื่อทุกอย่างจะได้พร้อม ในการอยู่กับตลาดหุ้นไปได้ตลอด (แล้วพบกัน ในที่นี้TECH.)

ดูตามเกม... ถ้าเป็นเกมของการเก็งกำไร ก็อาจจะมองดูไว้สัก 2 เกม สำหรับคนที่รอดได้

ก็อาจจะรอดไล่ตามน้ำ แต่ถ้านคนที่จะเอาว่า ดักทาง (ถ้าไม่ขึ้นวันนี้) ก็เก็บได้ แต่ต้องมีทางหนีไว้ล่วงหน้าด้วย

แนวรับ : ... 1.78-1.76 หรือ รับได้ถึง 1.74 (อย่าหลุด 1.7) 1.8 นำได้

เป้าหมาย : ... หวังระดับ 2 ใน 3 ของขาลงก่อน คือ เป้าหมายที่ 2.10-2.14

Price Chart...(SKE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SKE... จริง ๆ แล้ว ถ้าจะยืนยันว่าขึ้นต่อ ต้องเห็นการยืนระดับ 1.80 ให้ได้เสียก่อน เพราะนั่นจะเป็นการผ่านระดับ 1 ใน 3 ของขาลง ซึ่งจะแปลว่าหุ้นตัว SKE นี้ มีแนวโน้ม Rebound ต่อเนื่องได้ หรือจะเริ่มกลับเป็นขาขึ้นจริงแล้วก็เป็นได้ (ถ้ายืน 2 ใน 3 ได้, ดังนั้น หากยังไม่ผ่าน 1 ใน 3 ของขาลง หรือยังไม่ยืน 1.80 ก็อาจจะยังไม่เข้าขึ้นจริง แต่ถ้าเราอ่านค่า MA และรูปแบบของสัญญาณ Indicator ก็อาจจะให้น้ำหนักในเชิงบวก หรือ มีโอกาสผ่านไปยืนระดับ 1.80 ได้สูง แปลว่า ถ้าวันนี้ จะไม่ผ่าน 1.80 หรือ มีการพักตัวก่อน แต่ไม่มีการลงมาต่ำกว่า 1.70 (ตีๆ หน่อยลงแค่ 1.74) การเข้าซื้อเก็บไว้รอขึ้น ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจ (ถือหุ้น)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน